

ประจำวันที่ 11-17 มกราคม 2560

พาณิชย์ เผยห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ในฮ่องกงซื้อข้าวไทย 1 หมื่นตัน เริ่มนำเข้าล็อตแรกแล้ว 136 ตัน

นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ห้างสรรพสินค้า 759 หรือ 759 ซูเปอร์สโตร์ ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของฮ่องกง มีสาขาประมาณ 250 สาขาในฮ่องกง ได้เริ่มนำเข้าข้าวหอมมะลิและข้าวชนิดอื่นๆ จากไทย โดยนำเข้าจากบริษัท สยามไดมอนด์ เอ็กซ์พอร์ต ประเทศไทย ล็อตแรกปริมาณ 136 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท จากที่ได้ทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกันตั้งแต่เดือน พ.ย.59 ทั้งสิ้น 10,000 ตัน

"แต่เดิมห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่รายนี้นำเข้าข้าวขาวจากเวียดนามมาทำตลาดในฮ่องกง แต่สำนักงานฯ ได้พยายามนำเสนอให้เขาเห็นว่า ข้าวไทยมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งราคาใกล้เคียงกับข้าวของเวียดนาม เขาจึงหันมานำเข้าจากไทยแทน โดยจะนำเข้าอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนกว่าจะครบทั้ง 10,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าราว 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ" นายวิทยากร กล่าว

นายวิทยากร กล่าวว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งการส่งออกข้าวไทยในตลาดฮ่องกงปรับเปลี่ยนขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากช่วงก่อนหน้าที่ไทยเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับเวียดนาม เพราะในช่วงนั้นราคาข้าวไทยสูงมาก จนตลาดฮ่องกง โดยเฉพาะภัตตาคารและร้านอาหารไม่สามารถซื้อได้ จึงนำเข้าจากเวียดนามแทน แต่ตั้งแต่ปี 57 ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 48% ของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของฮ่องกง ที่ประมาณปีละ 300,000 ตัน ส่วนปี 58 เพิ่มขึ้นเป็น 56% คิดเป็นปริมาณ 175,000 ตัน และปี 59 อยู่ที่ 65% หรือกว่า 190,000 ตัน แต่ในปี 60 ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นให้ได้มากกว่า 200,000 ตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ต้นเม็กซิโกเป็นฐานกระจายข้าวไทยสู่เม็กซิโก

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหาช่องทางขยายตลาดข้าวไทยและกระตุ้นความต้องการนำเข้าข้าวไทยสู่ภูมิภาคอเมริกากลาง โดยใช้ช่องทางกระจายสินค้าผ่านสหรัฐอเมริกา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโกซิตี จึงประสานระหว่างบริษัท โอทิส แม็คแอลิสเตอร์ ผู้นำเข้าข้าวไทยในสหรัฐและผู้นำเข้าข้าวในภูมิภาคอเมริกากลางจนสามารถผลักดันและขยายตลาดข้าวไทยเข้าสู่ห้างคอสโกเม็กซิโกสำเร็จ โดยเริ่มนำเข้าข้าวไทยแล้ว 4 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือประมาณ 112 ตัน สำหรับจำหน่ายใน 32 สาขา ครอบคลุม 18 รัฐของเม็กซิโกในกลางเดือนมกราคมนี้ อีกทั้ง ห้างคอสโกยินดีทำกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวไทยร่วมกับสำนักงานฯ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งข้าวไทยในเม็กซิโกต่อไป

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า เม็กซิโกมีเครือข่ายธุรกิจกับหลายประเทศ ในภูมิภาคอเมริกากลาง กระทรวงพาณิชย์จึงวางแผนให้เม็กซิโกเป็นฐานในการกระจาย ข้าวไทยและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยสู่ประเทศ อื่นๆ โดยเฉพาะปานามาและคิวบา เนื่องจากปานามายังมีผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ล่าสุดรัฐบาลปานามาอนุมัติเพิ่มการนำเข้าข้าวเป็น 67,000 ตัน และมีแนวโน้มจะเพิ่มการนำเข้าอีก 135,000 ตัน ขณะที่คิวบาเป็นตลาดที่มีศักยภาพ บริโภคข้าวเฉลี่ย 80 กิโลกรัมต่อคนต่อปี

มากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม การกระจายสินค้าเข้าสู่คิวบาต้องดำเนินการผ่านผู้นำเข้าที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลคิวบาด้วย

ทั้งนี้ ปี 2558 ไทยส่งออกข้าวไป เม็กซิโก 16,167 ตัน มูลค่า 6.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขณะที่เม็กซิโก นำเข้าข้าวจากสหรัฐ อเมริกามากถึง 781,000 ตัน มูลค่า 273 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานส่งเสริม การค้าใน ต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโกซิตี จึงเร่งเจรจากับผู้นำเข้าสินค้าอาหารในสหรัฐที่กระจายสินค้าต่อไปยังตลาดอเมริกา กลาง อีกทั้งเชิญชวนผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของเม็กซิโก ปานามา และคิวบา ให้มาเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าอาหาร Thaixex-World of Food Asia ที่ประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับปี 2560 กรมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้าวไทยในภูมิภาคอเมริกากลางร่วมกับ ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคนี้ หรือ Regional Advisor ได้แก่ บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซส โปรดัคส์ โดย กิจกรรมประกอบด้วย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าและ ผู้นำเข้าในร้านค้าประเภทต่างๆ อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างค้าส่ง และร้านสะดวกซื้อ การจัดโครงการนำผู้ประกอบการ ไทยไปเจรจา การค้ากับผู้นำเข้าที่กรุงเม็กซิโกซิตี และเมืองมอนเตอเร เป็นต้น ส่วนอุปสรรคในการส่งออกข้าวไป เม็กซิโกและประเทศในอเมริกากลาง ได้แก่ กฎระเบียบด้านสุขอนามัย ซึ่งกำหนดให้มีการรมควันอีกครั้งที่เม็กซิโก การเพิ่มภาษีนำเข้าข้าว และการกำหนดให้มีท่าเรือสำหรับนำเข้าข้าวโดยตรงจากไทยเพียง 6 แห่ง ขณะที่หากนำเข้า จากสหรัฐจะสามารถผ่านท่าเรือได้ทุกแห่ง

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

รมช.เกษตรฯ เล็งร่วมพาณิชย์ ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอินทรีย์-จัดทำแผนข้าวครบวงจร

นางสาวชุติมา บุญประภัศร รมช.เกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่า งานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบ คือ เรื่องของมาตรการสินค้าเกษตร สุขอนามัย มาตรการระหว่างประเทศ และภายในประเทศทั้งหมด เนื่องจากปีนี้กระทรวงฯ มีเป้าหมายดำเนินการให้เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้า เกษตร จึงอยากสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการมาตรฐานด้านสินค้าเกษตรมักจะพูดถึงเรื่องมาตรการด้านความ ปลอดภัย ก็จะต้องทำให้ผู้บริโภคตระหนักและเข้าใจถึงความหมายของสินค้าปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ ว่าเป็นสินค้าที่ มีกรรมวิธีในการผลิตสมควรจะได้ขายสินค้าในราคาสูงเพราะเป็นสินค้าพรีเมียม

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯจะหารือกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดให้สินค้าเหล่านั้นและใช้ทุก เครื่องมือที่มี เช่น องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จะเป็นผู้ทำให้สินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์มีที่วาง จำหน่าย โดยเร็วๆนี้จะเปิดพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ตลาด อ.ต.ก.

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดคำจำกัดความเกี่ยวกับสินค้าเกษตรไว้ 2 ประเภท ได้แก่ เกษตรปลอดภัย หรือ เกษตรที่ได้รับรองมาตรฐาน Good Agricultural Practice (GAP) คือ “การปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตพืชเพื่อเก็บเกี่ยวผลิตผลสำหรับใช้เป็นอาหาร เช่น พืชผัก ไม้ผล พืชไร่ พืชเครื่องเทศ พืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของการผลิตในระดับฟาร์มและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งมีการบรรจุ และ/หรือ รวบรวม ผลิตผลเพื่อจำหน่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภค โดย คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน”

เกษตรอินทรีย์ คือ “ระบบการจัดการการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุพิษจากการ

สังเคราะห์ และไม่ใช่พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุวิศวกรรม มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน"

รมช.เกษตรฯ กล่าวต่อถึงแผนข้าวครบวงจรนั้น ได้มีการจัดตั้งอนุกรรมการจัดทำแผนข้าวครบวงจรขึ้นมาใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตัวคณะอนุกรรมการบางคน ส่วนแผนงานกระทรวงพาณิชย์กำลังเป็นแผนงานจัดทำแผนนี้เพื่อเสนอ นบข.และกระทรวงเกษตรฯมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนในเรื่องของภาคการผลิต เพราะแผนข้าวครบวงจรจะมีแผน 4 ช่วง ช่วงแรก คือ กำหนดทิศทางเพื่อให้กระทรวงเกษตรฯทราบว่าควรจะมีผลผลิตเท่าไร จะได้ไม่มีข้าวส่วนเกินในตลาดมากเกินไป เพื่อไม่ให้กระทบราคา

ช่วงที่ 2 กำหนดว่าจะทำการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพหรือให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการที่ใดอย่างไร จะมีการประกาศการส่งเสริมพื้นที่โดยใช้เครื่องมือ Agri-map และจะต้องยกระดับคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตอย่างชัดเจน รวมทั้งชวนเชิญเกษตรกรรวมตัวกันเป็นนาแปลงใหญ่ ซึ่งปีนี้เป้าหมายอยู่ที่ 1,500 ไร่

ช่วงที่ 3 แผนช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ โดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นแผนงานจัดรถเก็บเกี่ยวให้เพียงพอต่อปริมาณข้าวที่ผลิตออกมา ซึ่งปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องรถเก็บเกี่ยวไม่เพียงพอ ปีนี้ก็ต้องจัดการให้ดีกว่านั้น

ช่วงที่ 4 หาดตลาดและขับเคลื่อนให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปี 59 เราส่งออกข้าวประมาณ 9.7 ล้านตัน ทะลุเป้าที่ 9.5 ล้านตัน

"เอาแผนเดิมที่วางไว้มาทบทวนและอุดช่องโหว่ที่เราพบจากประสบการณ์ในปีที่แล้ว คือเราพยายามบอกเกษตรกรว่าเราห้ามท่านไม่ได้หรอกนะว่าจะปลูกหรือไม่ปลูก แต่เราบอกได้ว่าปลูกไปก็ไม่เหมาะกับพื้นดิน จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นมัย ก็จะมีการเชิญชวนเปลี่ยนถาวรกับเปลี่ยนชั่วคราว เปลี่ยนถาวรคือต่อให้ทำยังไงก็ไม่คุ้มทุน เปลี่ยนชั่วคราวคือตรงพื้นที่ที่เกษตรกรทำผลผลิตออกเยอะราคาจะไม่ดี ลองเปลี่ยนทำอย่างอื่นที่ราคาดี เช่น ข้าวโพด ถั่ว สมุนไพร แล้วก็สอนวิธีปลูก หาพันธุ์ และมีเงินช่วยเหลือให้"รมช.เกษตรฯ กล่าวที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

=====

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 394,802 ตัน มูลค่า 178.568 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 48.12% และมูลค่าลดลง 42.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 760,993 ตัน มูลค่า 309.729 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และเมื่อเทียบกับพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา (ที่มีการส่งออก 378,801 ตัน มูลค่า 164.955 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น 4.2% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 8.2%) ขณะที่การส่งออกข้าวในปี 2559 มีจำนวน 4.89 ล้านตัน มูลค่า 2,128 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 25.54% และมูลค่าลดลง 20.6% เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ส่งออกได้ 6.568 ล้านตัน มูลค่า 2,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของเวียดนาม (Vietnam's Ministry of Industry and Trade) ระบุว่าเวียดนามจะดำเนินการจัดหาข้าวให้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ถึงปีละ 1.5 ล้านตัน หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในข้อตกลงซึ่งจะมีผลไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ในแต่ละปี ฟิลิปปินส์จะซื้อข้าวจากเวียดนามประมาณ 500,000-1,500,000 ตัน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17-20% ของการส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วงปี 2011-2015 ที่ผ่านมา
ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

มีรายงานว่า รัฐบาลได้เตรียมที่จะยกเลิกค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้าวที่จะส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกข้าวมากขึ้น ขณะที่ มีรายงานข่าวว่า ทางการเงินได้ประกาศรายชื่อโรงสีข้าวของกัมพูชาจำนวน 26 รายที่ผ่านการตรวจและสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้แล้ว
ที่มา *Oryza.com*

ลาว

มีรายงานว่า กระทรวงการเกษตรของลาว ได้คาดการณ์ว่าในปี 2017 รัฐบาลจีนจะนำเข้าข้าวเหนียว และข้าวสีนิลจากลาวประมาณ 8,000 ตัน เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนบอกว่าข้าวลาวหอมมีคุณภาพดี ปัจจุบันลาว ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากที่สุด โดยเมื่อปี 2016 ที่ผ่านมา มีจำนวนกว่า 4,800 ตัน โดยเป็นข้าวเหนียว และข้าวสีนิลคุณภาพดี ซึ่งส่วนใหญ่เพาะปลูกที่สะหวันนะเขตและคำม่วน
ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีจำนวนประมาณ 3.339 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 98 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,560 ตัน) มากกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.3 ล้านตันในเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 2.98% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.441 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.564 ล้านตัน ลดลงประมาณ 31.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.802 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 16.9% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 17 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 79.35%ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ประมาณ 3.33%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 1.097 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.976 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 32.85% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 32 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ประมาณ 1.66% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.678 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.645 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 50.25% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 49 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ประมาณ 0.04%

มีรายงานว่า ภาคเอกชนของฟิลิปปินส์ได้ซื้อข้าวจากประเทศไทยจำนวน 41,464 ตัน และเวียดนาม 11,580 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจำนวน 90,760 ตัน ที่เอกชนยื่นขอโควตานำเข้าข้าวในช่วงก่อนสิ้นปี 2016 ที่ผ่านมา

มา และคาดว่า NFA จะมีการประกาศใบอนุญาตนำเข้าข้าวจากประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน ในครั้งต่อไปในเร็วๆนี้ ทางด้านกระทรวงเกษตร (The Philippines Department of Agriculture; DA) ได้ตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกในปีนีไว้ที่ 18.5 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

ประธานาธิบดี Joko Widodo ประกาศว่าอินโดนีเซียจะไม่นำเข้าข้าวคุณภาพปานกลาง ในปี 2560 เนื่องจากผลผลิตข้าวและข้าวสำรองในประเทศมีเพียงพอ และคาดว่าจะไม่ต้องนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หากผลผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้อมูลจาก BULOG หน่วยงานจัดซื้อของประเทศเปิดเผยว่าข้าวสำรองของอินโดนีเซียมีจำนวนประมาณ 1.73 ล้านตัน มากกว่าข้าวสำรองของปีที่แล้วเป็นสองเท่า ขณะที่รัฐบาลประมาณการผลผลิตข้าวปี 2559 ว่ามีจำนวนประมาณ 44.3 ล้านตัน และการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 33.3 ล้านตัน

ประธานาธิบดี Jokowi กล่าวว่า รัฐสภามีมติที่ปริมาณข้าวมีเสถียรภาพ การอนุญาตนำเข้าข้าวในปีที่ผ่านมา มีเฉพาะข้าวคุณภาพพรีเมียม ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการนำเข้าข้าวคุณภาพพรีเมียมและคุณภาพปานกลางจำนวน 1.2 ล้านตัน เพื่อรักษาสัญญาที่ทำไว้ในปีก่อน โดยปี 2560 รัฐบาลจะลดการจัดซื้อข้าวจาก 4 ผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ปากีสถาน อินเดีย พม่า และกัมพูชา

ขณะเดียวกันประธานาธิบดี Jokowi คาดว่าอินโดนีเซียไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวโพดในปีนี ซึ่งการนำเข้าข้าวโพดลดลงเหลือ 900,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเฉลี่ยปีละ 3.2 ล้านตันในปีก่อน ซึ่งถ้าผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังคงเพิ่มขึ้น เชื่อกันว่าจะไม่จำเป็นต้องนำเข้าข้าวโพดอีก

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่บริโภคข้าวสูงที่สุดในโลก โดยประชากรบริโภคข้าวปีละ 114 กิโลกรัมต่อคน เปรียบเทียบกับเวียดนาม 191 กิโลกรัม ไทย 147 กิโลกรัม อินเดีย 78 กิโลกรัม และจีน 75 กิโลกรัม ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวบรวมโดยองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD)

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาร์กาตาร์ และ *Oryza.com*

อินเดีย

ทางการรายงานว่าการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตรอง (winter/Rabi rice) ในปีการผลิต 2016/17 (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ณ วันที่ 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 5.53 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

สถาบันข้าว Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในปี 2016 ที่ผ่านมา บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 935,085 ตัน ลดลงประมาณ 29% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 1.31 ล้านตันในปี 2015 ขณะที่หน่วยงานธัญพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) ประมาณการว่าในปีการผลิต 2016/17 บราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.64 ล้านตัน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.6 ล้านตัน ในปีการผลิต 2015/16

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 385,527 ตัน ลดลงประมาณ 0.75% เมื่อเทียบกับจำนวน 388,454 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 28,262 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,805 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 357,265 ตัน ลดลงประมาณ 0.93% เมื่อเทียบกับจำนวน 360,649 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 20,002 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 74,117 ตัน ฝรั่งเศส 68,874 ตัน เนเธอร์แลนด์ 56,115 ตัน โปแลนด์ 31,526 ตัน โปรตุเกส 28,856 ตัน เยอรมนี 28,190 ตัน อิตาลี 22,824 ตัน เบลเยียม 17,222 ตัน สเปน 11,866 ตัน สาธารณรัฐเชค 11,714 ตัน สวีเดน 10,353 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-10 มกราคม 2560 มีการส่งออก 79,197 ตัน เพิ่มขึ้น 1.61% เมื่อเทียบกับจำนวน 77,941 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 63,742 ตัน ลดลงประมาณ 3.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 66,040 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 15,455 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 29.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,901 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 มกราคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,272 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 32,864 ตัน โปรตุเกส 11,173 ตัน สเปน 10,084 ตัน กรีซ 10,719 ตัน บัลแกเรีย 7,123 ตัน สหราชอาณาจักร 1,322 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนมกราคม 2560 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2559/60 (2016/17) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 480.02 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 472.39 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 (2015/16) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลาย

ประเทศจะเพิ่มขึ้น จากการที่มีน้ำสำหรับการเพาะปลูกมากขึ้นหลังจากที่มีฝนตกมากขึ้นในหลายภูมิภาค โดยคาดว่าในปี 2559/60 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 144.85 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.77 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 106.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 104.32 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ปากีสถาน เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2559/60 จะมีผลผลิต 18.6 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 17.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.8 ล้านตันในปี 2558/59 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น ปากีสถาน เกาหลีใต้ กัมพูชา เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2559/60 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 477.81 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 470.54 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 144.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 97.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.7 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.0 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.7 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.1 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 11.0 ล้านตันข้าวสาร ไทย 10.3 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2559/60 คาดว่าจะอยู่ที่ 118.71 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.9% จากจำนวน 116.51 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2558/59 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 69.31 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 17.9 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.61 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.52 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 1.82 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 1.59 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2559/60 จะลดลงเหลือประมาณ 7.02 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 14.1% จากคาดการณ์ในปี 2558/59 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 8.17 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2560 จะมีปริมาณ 40.78 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 39.69 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.5 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2559 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.9 ล้านตัน ลดลง 5.0% จากจำนวน 2.0 ล้านตันที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2559 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.55 ล้าน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.35 ล้านตัน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.0 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.05 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.0 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.95 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 0.99 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน และสหรัฐฯคาดว่าจะนำเข้า 0.75 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 9.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.1% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2560 จะส่งออกได้ 10.0 ล้านตัน ลดลง 4.8% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.2 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 5.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 5.1 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2559 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.20 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.55 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.4 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.84 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.65 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.55 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)